

4 Thái Bình

29 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 2/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu các sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố.

Năm 2018, công tác dân vận của hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Tham mưu cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm.

Công tác dân vận chính quyền có nhiều đổi mới; trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hướng các hoạt động về cơ sở; đồng thời, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có hiệu quả hơn.

Hệ thống dân vận các cấp tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo hệ thống chính trị chủ động nắm tình hình nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đồng lòng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công

tác dân vận. Hướng dẫn tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm dân vận chính quyền. Tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tin ngưỡng, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Công tác dân vận đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác dân vận đạt được trong năm 2018. Để công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục đạt được kết quả tích cực trong năm 2019, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm làm tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách của tỉnh, nhất là các chủ trương, chính sách có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 đến cán bộ,

đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; các chính sách có tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống nhân dân cần phải được quan tâm sâu sắc để nhân dân hiểu, thấy rõ trách nhiệm, từ đó đồng thuận với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các quy định của Đảng, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về đẩy cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, chủ động nghiên cứu, đề xuất những phương hướng, giải pháp thực hiện công tác vận động cho cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Mỗi đơn vị thành viên trong hệ thống dân vận bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị đóng góp tích cực, hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát huy quyền làm chủ của người dân... Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó tập trung

đủ, đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện phát biểu, trả lời những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực của ngành, địa phương quản lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Thái Bình hiện vận động mọi nguồn lực để triển khai xây dựng khu kinh tế, tuyến đường bộ ven biển, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh, tạo sự liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng thống nhất về chủ trương quy hoạch diện tích đất xây dựng nhà máy nước sạch cung cấp cho các

khách phục bệnh thành tích, bệnh hình thức ở một số tổ chức cơ sở. Vận dụng trong điều kiện cụ thể, tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên hệ thống dân vận các cấp làm tốt công tác nắm diễn biến, tình hình cơ sở, tình hình nhân dân; đồng thời, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng cốt cán, tổ, đội tự quản trên địa bàn tỉnh trong phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cùng với vận động trực tiếp, thực hiện hiệu quả công tác vận động gián tiếp trên không gian mạng làm công tác tư tưởng, định hướng dư luận, người dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, trong đó thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới...

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng 29 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018.

TẮT ĐÁP

doanh nghiệp tại KCN. Về thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, quan điểm của tỉnh là ưu tiên thu hút doanh nghiệp có công nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và tạo việc làm cho người lao động. Vì vậy, khi thu hút đầu tư vào KCN, Tổng công ty Viglacera - CTCP, các ngành liên quan phải thẩm định kỹ năng lực của nhà đầu tư, công nghệ sản xuất, tuyệt đối không chấp nhận doanh nghiệp công nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường vào đầu tư tại địa bàn.

Cùng buổi buổi chiều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án của một số doanh nghiệp đầu tư vào KCN Tiên Hải.

vụ, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của các tiêu chuẩn ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy

quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới. Tiếp tục tham mưu thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phân cấp. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nhất là triển khai kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

THU THỦY

án đồng thời hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Feida Triết Giang và Công ty TNHH Công nghệ môi trường Shenshuo Thượng Hải cùng đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án đã chậm khoảng 4 năm so với giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy định giao đất cho HUD trong dự án đầu tư xây dựng khu phố 3, 4 - khu đô thị mới Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình về thời gian thực hiện dự án làm cơ sở để cơ quan đăng ký đầu tư theo dõi, giám sát.

MINH HƯƠNG

Thứ năm, ngày 3 tháng 1 năm 2019

BAN CHỈ ĐẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các vụ án trọng điểm được đẩy mạnh; công tác kiểm sát được tăng cường, chất lượng giữ quyền công tố của kiểm sát viên đầy đủ phiên tòa được nâng cao. Công tác xét xử đã có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ án đều được đưa ra xét xử đúng thời hạn và quy định của pháp luật, không để án tồn đọng kéo dài. Công tác xét xử đã chú trọng thẩm vấn công khai tại tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, mọi thẩm quyết của tòa án dựa trên kết quả tranh tụng tại tòa, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, lọt người, lọt tội. Công tác thi hành án đã đạt được kết quả cao, một số vụ việc kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Hoạt động giám sát trong các cơ quan dân cử được tiến hành thường xuyên, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, qua đó góp phần hạn chế vi phạm pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tư pháp. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách tư pháp năm 2018 còn một số hạn chế: một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo luật định; trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm của số ít cán bộ chưa cao; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có lúc, có nơi chưa chủ động, thiếu kiên quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong công tác cải cách tư pháp năm 2018 đồng thời động góp ý kiến nhằm nâng cao công tác cải cách tư pháp năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh biểu dương kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong công tác cải cách tư pháp năm 2018. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo các cách tư pháp tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Công tác cải cách tư pháp năm 2019 có nhiều đổi mới, do đó từng cấp, từng ngành cần chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, trong đó phải bảo đảm việc áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; nâng cao chất lượng xét xử, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại các phiên tòa, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là cho người dân, lựa chọn những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

HỌP BAN CÁN SỰ ĐẢNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

phát huy sức mạnh của tập thể cán bộ, giáo viên để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường...

Tại cuộc họp, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cũng đã nghe lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày phương án giới thiệu nhân sự dự kiến miễn nhiệm, điều động, bổ nhiệm và kiện toàn một số chức danh trực thuộc một số sở, ngành, địa phương.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất nhân sự dự kiến điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng THPT Nam Duyên Hà; thống nhất tạm dừng bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Đông Hưng Hà, giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng lại quy trình đối với dự kiến nhân sự chức vụ Hiệu trưởng THPT Đông Hưng Hà. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình theo dự kiến. Đồng chí cũng thống nhất miễn nhiệm đối với đồng chí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải theo đề nghị và đồng ý chủ trương kiện toàn chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải với nguồn nhân sự tại chỗ sau khi hoàn thiện quy trình miễn nhiệm. Thống nhất luân chuyển công chức từ cơ quan hành chính về đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhất trí với phương án đề xuất của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch để bố trí, sắp xếp Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh mới sáp nhập. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất bổ nhiệm chức danh kiểm nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quý phát triển đất tỉnh Thái Bình, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hưng Hà.

Cùng tại cuộc họp, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã xem xét kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2020; báo cáo về công tác cán bộ được phân cấp thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh theo Quy định số 09-QĐ/TU ngày 21/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

TẬP TRUNG LẤY VÀ TRỮ NƯỚC...

(*Tiếp theo trang 1*)

Để làm tốt công tác thủy lợi, Công ty đề nghị các huyện, thành phố đơn đốc việc tu bổ, xây dựng, cải tạo trạm bơm, nạo vét kênh mương, kịp thời đưa công trình vào hoạt động phục vụ sản xuất; yêu cầu kỹ nghiệp khai thác công trình thủy lợi các địa phương chấp hành tốt lịch vận hành hệ thống đã thống nhất, đặc biệt đúng, mở các âu đập điều tiết nội đồng để nâng cao đầu nước, dâng nước tự chảy, tiết kiệm điện năng.

* Chiều ngày 2/1, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân, hè năm 2019.

Vụ xuân, hè năm 2019, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình bảo đảm tưới, tiêu cho 46.100ha lúa mùa và 4.712ha rau màu tại các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy.

Để làm tốt công tác công ty phục vụ sản xuất vụ xuân, hè năm 2019, đến nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình đã chủ động giải phóng rau, bèo, dăng đó các loại, bảo đảm dòng chảy thông thoáng. Phương án điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ xuân, hè năm 2019 được Công ty xây dựng theo hướng trong bất kể điều kiện thời tiết, nguồn nước khó khăn cũng phải chủ động linh hoạt điều hành cung cấp đủ nguồn nước, chất lượng nước theo tiết độ để ải để gieo cấy lúa xuân đúng thời vụ sản xuất đã đề ra. Bảo đảm nguồn nước để tưới chua, rửa mặn cho các vùng ứng trũng và vùng ven biển. Tận dụng tối đa các kỹ tưới cường và bảm sát lịch lũ nước của các hồ thủy điện để lấy nước vào hệ thống. Tích trữ nước trên hệ thống sông trực, sông dẫn và trên mặt ruộng trong các vùng có lịch gieo cấy đều khùng thời vụ. Tăng cường khai thác nguồn nước trong cả vụ để có điều kiện tích cực tiêu nước thu chua, rửa mặn tạo thuận lợi cho lúa xuân phát triển... Vụ xuân năm 2019, các huyện trong hệ thống thủy lợi Bắc Thái Bình phần đầu nâng suất lúa xuân bình quân đạt 71,9 tạ/ha.

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ...

(*Tiếp theo trang 1*)

công ty Viglacera - CTCP là nhà đầu tư thực hiện dự án. Về tiến độ triển khai thực hiện đối với giai đoạn 1 của dự án: đã thu hồi 60ha đất thuộc xã Tây Giang, trong đó 30ha đã tư 200 tỷ đồng và đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đất tư hạ tầng kỹ thuật để bàn giao cho nhà đầu tư thủ cấp. Đối với diện tích còn lại có giá trị đầu tư trên 84 tỷ đồng đã đến bù giải phóng mặt bằng gần 33,8 tỷ đồng, chi trả được trên 31,7 tỷ đồng. Còn lại 13 hộ chưa nhận tiền đền bù với diện tích 1,65ha, số tiền trên 2 tỷ đồng. Những diện tích này, nhà đầu tư dự kiến đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật trong quý I/2019. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án tổng diện tích đất thực hiện

là 56ha; trong đó có 46ha thuộc xã Tây Sơn, thị trấn Tiên Hải và diện tích mở rộng đường số 4. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định hồ sơ bản vẽ trích lục địa chính khu đất thu hồi, tuy nhiên vẫn còn 14/365 hộ chưa ký hồ sơ thu hồi đất.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng công ty Viglacera - CTCP kiến nghị tỉnh, huyện Tiên Hải có phương án phối hợp với doanh nghiệp để giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của các hộ còn lại; hỗ trợ về thủ tục đối với các doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào KCN; đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đường số 1, số 4 và số 5; đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, nhà máy nước sạch, nhà ở cho công nhân...

GIAO BAN TRỰC TUYẾN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 2/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 và quý IV/2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trong tháng 12 và quý IV/2018, toàn ngành đã tập

trung cao độ, quyết liệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các nội dung kết luận tại hội nghị giao ban 9 tháng năm 2018 để khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng. Cơ bản hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành cấp ủy, tổ chức đảng các cấp giao, trong đó có nhiều đề án, nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Toàn ngành đã tham mưu ban hành Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,

trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; hoàn thành quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu cấp ủy triển khai việc lấy phiếu tin nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các

đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương đồng thời trong thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, nguyên nhân,

hạn chế trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị toàn ngành tiếp tục tham mưu với cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với tình hình thực tế địa phương. Chủ động triển khai kế hoạch, phương hướng thực hiện chương trình công tác năm 2019, trước mắt ngay trong quý I/2019 cần tập trung triển khai thực hiện 4 đề án, nhiệm

cũng nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo phương án xử lý đối với việc sử dụng đất tại án khu phố 3, 4 - khu đô thị mới Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình của Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD), nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải 300 tấn/ngày và phát điện 5MW tại phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình của Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình. Dự án đầu tư xây dựng khu phố 3, 4 - khu đô thị mới Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình được UBND tỉnh cấp phép đầu tư từ năm 2004 cho HUD với tổng diện tích 87.105m² và các nội dung đầu tư gồm: hạ tầng kỹ thuật (san nền, mương lưới giao thông toàn khu, đường nội bộ) và xây dựng nhà ở để kinh doanh (nhà ở thấp tầng, nhà ở chung cư cao cấp và công trình công cộng). Về dự án nhà máy xử lý rác thải 300 tấn/ngày và phát điện 5MW tại phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình, ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư đã tích cực triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG